



ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ที่ กจด.ข. ๒ /๖๔
เรื่อง ขายเป็นพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

.....
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะขายพัสดุประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ กอง ราคาประเมินขั้นต่ำกิโลกรัมละ ๑๓.-บาท(สิบสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า

กำหนดดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณใต้สะพานพระราม ๙ ทั้งนี้ กทพ. ถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประมูลทุกรายที่ไม่ได้มาดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวัน เวลา ที่กำหนด ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม และได้ไปตรวจดูพัสดุได้ยอมรับสภาพแล้ว โดยที่ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลทุกรายจะนำมาเป็นสาเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับพัสดุไม่ได้

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลโดยวิธีทอดตลาดต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล กรณีเข้าร่วมประมูลในนามบุคคลให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีเข้าร่วมประมูลในนามบริษัท/ห้าง/ร้าน ต้องแนบหลักฐานเอกสารประกอบการเข้าร่วมประมูล เช่น สำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน/สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/เอกสารแสดงการมีอำนาจลงนามผูกพัน ณ สถานที่ที่ กทพ. กำหนดโดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลงทะเบียนพร้อมยื่นหลักฐานและวางหลักประกันการประมูล จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๔.๐๐ น. ให้ดำเนินการโอนเงินหลักประกันการประมูล ผ่านการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดปลาเค่า ๔๑ บัญชีชื่ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขบัญชี ๑๙๙-๐-๐๑๙๗๕-๗ พร้อมส่งแนบหลักฐานการโอนเงิน แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อผู้เข้าร่วมประมูล ที่ Line add: ๐๘ ๕๔๔๙ ๑๕๖๔ หรือ Email: nattarat_vor@gmail.com หรือ Fax ที่เบอร์ ๐ ๒๙๔๐ ๑๒๖๗ หรือ ยื่นหลักฐานได้ที่ แผนกบริหารงานพัสดุ อาคาร ๑ ชั้น ๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กำหนดประมูลด้วยปากเปล่า วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. และเริ่มการประมูลด้วยปากเปล่า เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒๖๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๖ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การเสนอราคาประมูล ในวันประมูล กทพ. จะมอบป้ายหมายเลขประจำตัวผู้ประมูล เพื่อเสนอราคา การเสนอราคาต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำของแต่ละรายการและเสนอราคาเพิ่มขึ้น ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑.-บาท (หนึ่งบาทถ้วน) คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงในการขายทอดตลาดโดยการกดกริ่ง หรือแสดงกริยาอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อราคาซึ่งมีผู้เสนอราคาสูงสุด นั้นไม่มีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไปอีกแล้ว

ผู้ชนะการประมูล...

ผู้ชนะการประมูลจะต้องวางเงินหลักประกันการซื้อเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๕ (ห้า) วัน นับแต่วันประมูล และผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ทำการขนย้ายพัสดุ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.exat.co.th หรือติดต่อขอรับเอกสารการประมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ แผนกบริหารงานพัสดุ กองจัดซื้อจัดจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๕๕๘ ๘๘๐๐ ต่อ ๒๒๕๓๖ ในวันและเวลาทำการ

เงื่อนไขการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

๑. ผู้ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ลงทะเบียนการประมูลของ กทพ. ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล
๒. การวางเงินหลักประกันการประมูลผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมกับลงทะเบียนการประมูลหลักประกันการประมูลนี้ จะคืนให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลที่ได้ยื่นคำขอหลักประกันคืน ภายใน ๒๐ (ยี่สิบ) วันทำการ นับจากวันประมูล เว้นแต่ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลจะคืนต่อเมื่อได้รับมอบพัสดุและได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
๓. ในการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครั้งนี้ กทพ. จะตัดสินจากราคาที่ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอสูงสุด
๔. กทพ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ชนะการประมูลหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่ประมูลทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกขายในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการขายโดยไม่พิจารณาการขายเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กทพ. เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ กทพ. เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กทพ. จะพิจารณายกเลิกการขาย หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการประมูลหรือหากปรากฏว่าผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของประกาศขายพัสดุหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขท้ายประกาศขายพัสดุ
๕. การวางเงินหลักประกันการซื้อ ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลต้องวางหลักประกันการซื้อเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยชำระภายใน ๕ (ห้า) วันหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะการประมูล

การวางหลักประกันตามข้อ ๒ และข้อ ๕ ให้ยื่นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ๑) แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
- ๒) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดปลาเค้า ๔๑ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี ๑๙๙-๐-๐๑๙๗๕-๗ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

หลักประกันตามข้อ ๒ และข้อ ๕ ที่ผู้เข้าร่วมประมูลนำมามอบไว้ กทพ. จะคืนให้เมื่อผู้เข้าร่วมประมูลพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วและได้ยื่นคำขอหลักประกันคืน หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่ยื่นคำขอหลักประกันคืนภายใน ๕ (ห้า) ปี นับแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ กทพ.

การคืนหลักประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. การริบหลักประกันการซื้อ กทพ. จะริบหลักประกันการซื้อ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของประกาศขายพัสดุหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขท้ายประกาศขายพัสดุ

๗. กรณีผู้มีอำนาจอนุมัติ ไม่อนุมัติให้รับราคาของผู้ชนะการประมูลที่คณะกรรมการขายพัสดุเสนอ กทพ. จะคืนเงินที่ผู้ชนะประมูลได้วางเป็นหลักประกันไว้ทั้งหมด

๘. หาก กทพ. ยกเลิกการขายพัสดุในกรณีผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลผิดเงื่อนไขของประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กทพ. มีสิทธิจะให้ผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นเป็นผู้ชนะการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดได้หรือจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายใหม่โดยวิธีอื่นใดก็ตามถ้าจำนวนเงินที่ขายได้ในครั้งหลังต่ำกว่าการขายพัสดุในครั้งที่ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลเสนอเท่าใด ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลตามประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครั้งนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินในส่วนของขาดนั้นให้แก่ กทพ. จนครบถ้วนด้วย

๙. ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าพัสดุให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กทพ. และขนย้ายพัสดุให้แล้วเสร็จในเวลา ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ขนย้ายพัสดุ การปฏิบัติงานใดๆ ของผู้ซื้อ หากปรากฏว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของ กทพ. คณะกรรมการตรวจการขายของ กทพ. มีสิทธิที่จะสั่งระงับหรือให้แก้ไขการปฏิบัติงานนั้นๆ ได้โดยความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นผู้ซื้อจะนำมาอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้

๑๐. กรณีพัสดุที่ซื้อต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ อันเกิดจากการโอน/ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ซื้อจะต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์

๑๑. กรณีผู้ซื้อไม่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากพัสดุเสื่อมโทรมไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ กทพ. ไม่รับผิดชอบเหตุที่เกิดขึ้นกับพัสดุดังกล่าวในทุกกรณี โดย กทพ. ถือว่ากรรมสิทธิ์ของพัสดุได้ตกเป็นของผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ กทพ. ได้ส่งมอบพัสดุให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๒. กทพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการขายพัสดุ และข้อกำหนดเฉพาะอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้หากการนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ กทพ.

โดยประกาศนี้ กทพ. ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการขายพัสดุครั้งนี้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข)

ผู้อำนวยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

www.exat.co.th

โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๘๘๐๐ ต่อ ๒๒๕๓๖